

Số: /UBND-NN  
V/v tăng cường chỉ đạo  
thực hiện các nội dung  
trong lĩnh vực an toàn  
thực phẩm năm 2021.

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND, các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Đến nay toàn huyện đã có 30/34 xã, thị trấn được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm (gọi chung là xã ATTP). Thực hiện các chỉ tiêu về đảm bảo vệ sinh ATTP theo nội dung Quyết định số 168/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện, năm 2021 toàn huyện xây dựng 4 xã ATTP, 10 cơ sở giết mổ đảm bảo ATTP, xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn là 79 chuỗi, sản lượng thực phẩm thông qua chuỗi 23.800 tấn, các chỉ tiêu đã được giao cụ thể cho từng xã, thị trấn.

Qua kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm cho thấy: Đối với các xã đã được công nhận xã ATTP có biểu hiện buông lỏng công tác chỉ đạo trong việc duy trì và nâng cao các tiêu chí ATTP, (công tác cấp giấy nguồn gốc xuất xứ chưa được duy trì, kiểm soát, thực phẩm được bày bán trong chợ không xuất trình được giấy tờ, nguồn gốc, công tác ghi chép của các chủ cơ sở chưa thường xuyên, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực ATTP không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; các chỉ tiêu xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm hồ sơ chưa hoàn chỉnh, tiến độ chậm, công tác báo cáo chưa đầy đủ và nghiêm túc...). Các xã chưa được công nhận xã ATTP (Nông Trường, Hợp Thành, Khuyến Nông, Xuân Lộc) công tác xây dựng hồ sơ còn chậm, đến nay mới có xã Xuân Lộc có tờ trình, hồ sơ đề nghị được thẩm tra xã ATTP.

Để thực hiện tốt công tác duy trì bộ tiêu chí xã ATTP được thường xuyên, và để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong lĩnh vực ATTP, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện một số công việc sau:

### **1. Đối với các xã, thị trấn.**

- Đối với 3 xã (Hợp Thành, Khuyến Nông, Nông Trường) chưa được công nhận xã ATTP: Bám sát Hướng dẫn 333/HD-SNN&PTNT-CT-YT ngày 11/12/2018 của liên ngành: Sở Nông nghiệp và PTNT, sở Công thương, sở Y tế, Văn phòng điều phối an toàn thực phẩm tỉnh khẩn trương hoàn thiện các tiêu

chí, gửi báo cáo tự đánh giá về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) **trước 01/10/2021**. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc liên hệ với cơ quan chuyên môn cấp huyện để được hướng dẫn.

- Đối với các xã đã được công nhận xã ATTP:

+ Tăng cường công tác duy trì các tiêu chí theo bộ tiêu chí được quy định tại Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

+ Thực hiện giao ban định kỳ của Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp, Tổ giám sát cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của các thành viên, đặc biệt là các tổ giám sát cộng đồng.

+ Tiến hành rà soát, thống kê tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp vào sổ theo dõi, thực hiện ký cam kết, kiểm tra việc thực hiện ký cam kết đối với các hộ thuộc quyền quản lý cấp xã, hướng dẫn các cơ sở chế biến như nem, giò.... lập hồ sơ đề nghị cấp giấy đủ điều kiện VSATTP. Các cơ sở đã được cấp giấy đủ điều kiện VSATTP thường xuyên nhắc nhở hộ ghi chép sổ thông tin hàng hóa, làm nhãn hàng hóa.

+ Tuyên truyền, nhắc nhở người dân tích cực thực hiện xin cấp giấy giấy xác nhận xuất xứ nguồn gốc ban đầu trước khi hàng hóa lưu thông ra thị trường. Đặc biệt là các xã có chợ cần yêu cầu Ban quản lý chợ kiểm soát giấy xác nhận xuất xứ nguồn gốc ban đầu chặt chẽ, yêu cầu các tiểu thương ghi chép sổ ghi chép hàng hóa thường xuyên, liên tục.

+ Đối với công tác kiểm soát giết mổ: Yêu cầu các cơ sở có trên địa bàn thường xuyên vệ sinh, cải tạo nâng cấp cơ sở để đảm bảo đủ điều kiện VSATTP, khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên ghi chép thông tin hàng hóa. Cán bộ thú y thực hiện nghiêm túc về kiểm soát giết mổ.

+ Đối với chỉ tiêu về chuỗi cung ứng thực phẩm: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo hoàn thiện đầy đủ về số lượng, chất lượng của chuỗi. Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ tháng/quý về Phòng Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, có biện pháp chỉ đạo.

- Chỉ đạo cán bộ được phân công theo dõi phần mềm về ATTP thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin các cơ sở lên Trang điện tử, đặc biệt là sản phẩm đặc trưng của đơn vị, sản phẩm lợi thế, sản phẩm OCCOP, VietGAP...

## **2. Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan.**

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: Là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện trong đó nêu rõ kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện.

- Phòng Kinh tế hạ tầng: Tăng cường đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý ATTP đối với các chợ. Hướng dẫn các chợ

chưa được công nhận cải tạo, nâng cấp để trình Sở Công thương công nhận chợ kinh doanh thực phẩm trước tháng 12/2021.

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: Hướng dẫn các cơ sở giết mổ nâng cấp hoàn thiện đáp ứng điều kiện vệ sinh thú y, chủ động tổ chức kiểm tra đánh giá điều kiện vệ sinh thú y theo Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 và Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Chỉ đạo cán bộ thú y xã thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ.

- Phòng Y tế, Trung tâm y tế: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm ATTP tại các quán ăn, nhà hàng, các bếp ăn thể, sự kiện tập trung đông người tránh tình trạng xảy ra ngộ độc thực phẩm.

- Trung tâm Văn hóa- TTTT và Du lịch: Tăng thời lượng phát sóng giới thiệu về các mô hình sản xuất tốt, thông tin về các sản phẩm của chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, về địa chỉ nơi bày bán sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm soát an toàn.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Phú Quốc**